



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
เรื่อง อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ ว ๙
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จำนวน ๔๕ ราย
ดังนี้

๑. วิทยฐานะชำนาญการ ๓๙ ราย
๒. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
โดยผู้ได้รับการอนุมัติผลการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าว จะแจ้งผลในระบบ DPA (Digital
Performance Appraisal) เป็นรายคน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะดำเนินการแจ้ง
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามลำดับต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางภานิชา อินทร์ช้าง)

ประธานอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
จำนวน 39 ราย

ที่	รายละเอียดผู้ขอวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ชำนาญการ	ผลการประเมิน
1	ชื่อ นางสาววันทนา วันลี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร	ผ่านการประเมิน
2	ชื่อ นางสาวเกษแก้ว สายแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านโชค	ผ่านการประเมิน
3	ชื่อ นายสุรศักดิ์ เตื่อนขาว โรงเรียนอมรินทร์ราวารี่	ผ่านการประเมิน
4	ชื่อ นางจิตติมา บุญสุยา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง	ผ่านการประเมิน
5	ชื่อ นางสาวชนิษฐา สามลักษ์ณ์ โรงเรียนบ้านพนม	ผ่านการประเมิน
6	ชื่อ นางสาวศิริภา นิยมวัน โรงเรียนบ้านกำไสจาน	ผ่านการประเมิน
7	ชื่อ นางสาววิมลฉัตร ปุยะติ โรงเรียนบ้านคลอง	ผ่านการประเมิน
8	ชื่อ นางสาวจินตหรา พาพิมพ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท	ผ่านการประเมิน
9	ชื่อ นางสาวรัตนา ฉิมรัมย์ โรงเรียนบ้านตานี	ผ่านการประเมิน
10	ชื่อ นายลือชัย สานุทัศน์ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ	ผ่านการประเมิน
11	ชื่อ นางสาวจุฑามาศ สุขศรี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม	ผ่านการประเมิน
12	ชื่อ นางสาวบุหพันธ์ บุญสรรค์ โรงเรียนบ้านมะเมียง	ผ่านการประเมิน
13	ชื่อ นางสาววรรณลยา โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านล้งโคม	ผ่านการประเมิน
14	ชื่อ นางมนัสชา สีสด โรงเรียนบ้านกูน	ผ่านการประเมิน
15	ชื่อ นางสาวศิวากร ศิรินิภาวงศ์ โรงเรียนบ้านรันแดง	ผ่านการประเมิน

ที่	รายละเอียดผู้ขอวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ชำนาญการ	ผลการประเมิน
16	ชื่อ นางลักษมี พงศ์ถาวรภิญโญ โรงเรียนบ้านชำสมิง	ผ่านการประเมิน
17	ชื่อ นางกัญญาภักดิ์ คำงาม โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์	ผ่านการประเมิน
18	ชื่อ นายสุจิต นีกสม โรงเรียนบ้านแสนกาง	ผ่านการประเมิน
19	ชื่อ นางสาวดารารัตน์ อุ่นอ่อน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา	ผ่านการประเมิน
20	ชื่อ นางสาวรวีพร ตีราวรัมย์ โรงเรียนบ้านตาพราม	ผ่านการประเมิน
21	ชื่อ นางสาววิไลวรรณ พันธุ์ไชย โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)	ผ่านการประเมิน
22	ชื่อ นางปนัดดา สอดศรีจันทร์ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา	ผ่านการประเมิน
23	ชื่อ นางสาวนิตา นิมนวล โรงเรียนบ้านตาแตรวท่พัตต์	ผ่านการประเมิน
24	ชื่อ นางสาวณานิ สระแก้ว โรงเรียนบ้านตาโมม	ผ่านการประเมิน
25	ชื่อ นางสาวบุญสิตา มะลียทอง โรงเรียนบ้านจารย์	ผ่านการประเมิน
26	ชื่อ นางอรวิ อินทร์นุช โรงเรียนบ้านร่มเย็น	ผ่านการประเมิน
27	ชื่อ นายพิชัยณรงค์ ดุงาม โรงเรียนบ้านโตน้อย	ผ่านการประเมิน
28	ชื่อ นางสาวลักษณิ ศรีชาติ โรงเรียนบ้านเถกิง	ผ่านการประเมิน
29	ชื่อ นางสาวรุ่งนภา ครสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง	ผ่านการประเมิน
30	ชื่อ นายธนาคาร ธนสินวงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง	ผ่านการประเมิน
31	ชื่อ นางสาวปวีณา ยอดเพชร โรงเรียนบ้านจารย์	ผ่านการประเมิน

ที่	รายละเอียดผู้ขอวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ชำนาญการ	ผลการประเมิน
32	ชื่อ นายคำอ่อน วงใหญ่ โรงเรียนบ้านรวนคร	ผ่านการประเมิน
33	ชื่อ นางวินัสรา สุนทรงาม โรงเรียนทลลภวิศวิทยา	ผ่านการประเมิน
34	ชื่อ นางสาวปราง รุ้รักษา โรงเรียนบ้านบัวเขต	ผ่านการประเมิน
35	ชื่อ นางสาวชिरาภรณ์ เรืองเดช โรงเรียนบ้านไทยเดิม	ผ่านการประเมิน
36	ชื่อ นางสาวสิรินลักษณ์ ขาวดา โรงเรียนบ้านไทยเดิม	ผ่านการประเมิน
37	ชื่อ นางสาวพัฒนจิรา ศรีระอุดม โรงเรียนบ้านสน	ผ่านการประเมิน
38	ชื่อ นางสาววาสนา งามฉลาด โรงเรียนบ้านสน	ผ่านการประเมิน
39	ชื่อ นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีระอุดม โรงเรียนบ้านโทะลัน	ผ่านการประเมิน



ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

จำนวน 6 ราย

ที่	รายละเอียดผู้ขอวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ	ผลการประเมิน
1	ชื่อ นางเกษราภรณ์ มั่งดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม	ผ่านการประเมิน
2	ชื่อ นางสาวภรณี รักดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม	ผ่านการประเมิน
3	ชื่อ นางสาวภนาพรรณ ประกอบดี โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา	ผ่านการประเมิน
4	ชื่อ นายธีระศักดิ์ สินชัย โรงเรียนบ้านหลัก	ผ่านการประเมิน
5	ชื่อ นางสาวจุไรรัตน์ ทวนทอง โรงเรียนบ้านแดง	ผ่านการประเมิน
6	ชื่อ นายณัฐชธรณ์ นิธิกุลวงศ์ทวี โรงเรียนบ้านคูขาด	ผ่านการประเมิน